

Các cơ quan tuyên huấn, thông tin, tuyên truyền các cấp, các đoàn thể nhân dân và các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, cần huy động một số cán bộ có năng lực, bồi dưỡng chính sách lương thực và nghiệp vụ cần thiết, đưa xuống cùng huyện giúp xã phổ biến, giải thích chính sách lương thực, chính sách giá và ý nghĩa của việc ký hợp đồng kinh tế hai chiều trong các chi bộ và nhân dân, giúp cán bộ cơ sở tổ chức triển khai toàn bộ nghị quyết này.

**Bộ Lương thực và thực phẩm cùng các Ủy ban nhân dân địa phương** cần coi trọng việc kiện toàn tổ chức, giáo dục chính trị, tư tưởng và nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên toàn ngành lương thực, làm cho mọi người hiểu rõ nhiệm vụ, nắm vững chính sách, tích cực cải tiến phương pháp công tác, đi đúng đường lối quần chúng, luôn bám sát tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân để triển khai các mặt hoạt động của ngành đạt kết quả tốt.

**Các ngành có liên quan ở trung ương** phối hợp cử một số đoàn cán bộ nắm vững tinh thần và nội dung nghị quyết này xuống cùng Ủy ban tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo triển khai nghị quyết ở một số huyện trọng điểm để rút kinh nghiệm, qua thực tiễn mà phát hiện những thiếu sót lệch lạc trong khâu tổ chức thực hiện để uốn nắn kịp thời, đồng thời xem xét đề nghị Chính phủ bổ sung chính sách cho sát hợp với thực tế.

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 1978

T.M. Hội đồng Chính phủ  
K.T. Thủ tướng Chính phủ  
**Phó thủ tướng**  
**PHẠM HÙNG**

**QUYẾT ĐỊNH số 56-CP ngày 4-3-1978**  
**về việc sáp nhập thị xã Nghĩa Lộ**  
**vào huyện Văn Chấn tỉnh Hoàng**  
**Liên Sơn.**

**HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ**

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ:

Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** - Nay phê chuẩn việc hợp nhất thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn thành một đơn vị hành chính

lấy tên là huyện Văn Chấn thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn:

- Thị xã Nghĩa Lộ chuyển xuống thành thị trấn Nghĩa Lộ thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Hoàng Liên Sơn;

- Các tiểu khu IV, V và VI của thị xã Nghĩa Lộ nay sáp nhập vào các xã Nghĩa An, Nghĩa Lợi và Nghĩa Phúc thuộc huyện Văn Chấn.

**Điều 2.** - Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 1978

T.M. Hội đồng Chính phủ  
K.T. Thủ tướng Chính phủ

**Phó thủ tướng**  
**LÊ THANH NGHỊ**

**CÁC BỘ**

**BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

**THÔNG TƯ số 4-TBXH ngày 25-2-1978**  
**quy định chế độ tạm thời đối với**  
**các giáo viên dạy chữ và dạy nghề**  
**cho người mù, người điếc câm.**

Trong thông tư số 202-CP ngày 26-11-1966 về việc chăm sóc đời sống người già cả, trẻ mồ côi không nơi nương tựa và người tàn tật, Hội đồng Chính phủ đã giao trách nhiệm cho Bộ Nội vụ (nay là Bộ Thương binh và xã hội) mở trường dạy văn hóa và dạy nghề cho người tàn tật còn trẻ tuổi.

Để giúp cho người điếc câm, người mù trẻ tuổi có một kiến thức văn hóa nhất định phục vụ cho quá trình lao động sản xuất xã hội, và cũng để đáp ứng nguyện vọng chung của nhân dân, của gia đình đối tượng muốn cho con em mình, tuy tàn tật, cũng có thể tự lực được cuộc sống, có hạnh phúc như những người lao động bình thường khác, trong mấy năm qua, Bộ Thương binh và xã hội đã phối hợp với các cơ quan liên quan, khắc phục khó khăn ban đầu đào tạo được một số giáo viên dạy văn hóa cho người điếc câm, người mù, và đã mở được nhiều lớp dạy chữ kết hợp dạy nghề cho đối tượng trên, có kết quả tốt. Số giáo viên này nói chung đều tận tụy với nhiệm vụ mới mẻ và phức tạp của mình, nhưng về mặt chính sách đãi ngộ thì Nhà nước chưa có chế độ quy định cụ thể, phù hợp với điều kiện lao động khó khăn, vất vả của người giáo viên dạy người tàn tật.



Đề tạo thêm điều kiện mở rộng dần sự nghiệp dạy văn hóa, dạy nghề cho người mù, người điếc câm trẻ tuổi ở các địa phương, trong khi chờ đợi liên Bộ nghiên cứu trình Hội đồng Chính phủ một đề án hoàn chỉnh về vấn đề này, nay sau khi đã trao đổi với các Bộ Lao động, Tài chính, Lương thực và thực phẩm, Nội thương, Giáo dục, Bộ Thương binh và xã hội quy định chế độ tạm thời đối với các giáo viên dạy văn hóa, giáo viên dạy nghề cho người mù, người điếc, câm, đối với học viên và với những người phục vụ các trường, lớp học này như sau :

**1. Đối với giáo viên :** (kể cả giáo viên dạy chữ và dạy nghề).

**a) Tuyển dụng và đào tạo giáo viên.**

Do đặc điểm và khó khăn của việc giảng dạy, hướng dẫn người tàn tật, đội ngũ giáo viên này phải được tuyển lựa những người có điều kiện đi sâu vào chuyên môn, trước hết xin những giáo viên của ngành giáo dục, những cán bộ các đoàn thể đã qua công tác quần chúng, chỉ cần bồi dưỡng một thời gian ngắn có thể đi vào giảng dạy được. Mặt khác cần tuyển lựa những anh chị em còn trẻ tuổi là thương binh, quân nhân phục viên có sức khỏe, có văn hóa hết cấp II, hoặc con em cán bộ đã học hết cấp III đưa đi đào tạo phục vụ lâu dài cho sự nghiệp dạy văn hóa, dạy nghề cho người tàn tật. Số người này nhiều, ít tùy theo sự phát triển công tác của địa phương và được địa phương (Ty thương binh và xã hội) tuyển dụng vào biên chế chính thức của các cơ sở sự nghiệp. Đề phục vụ cho công tác cấp thiết trước mắt, các tỉnh vẫn có thể sử dụng những người có chuyên môn dạy người tàn tật nhưng không đủ điều kiện sức khỏe để tuyển dụng chính thức, bằng cách hợp đồng từng thời gian.

**b) Chế độ đãi ngộ.**

— Những giáo viên của ngành giáo dục đưa sang thì vẫn giữ nguyên lương đang hưởng.

— Những giáo viên do cơ quan thương binh và xã hội tuyển lựa thì tùy theo trình độ mà xếp hoặc điều chỉnh theo lương của ngành giáo dục.

— Những giáo viên không chuyên trách thì hưởng lương hợp đồng, chia làm hai mức : 40 đồng và 47 đồng, tùy theo trình độ giảng dạy ; lương thực và thực phẩm thì hưởng theo chế độ hợp đồng hiện hành.

Các giáo viên trên hàng tháng đều được hưởng thêm một khoản phụ cấp ngoài lương là 8 đồng để bồi dưỡng lao động trong điều kiện giảng dạy vất vả do đặc điểm học viên là người mù và người điếc câm. Các cán bộ chuyên môn được phái sang phụ trách các lớp học này, không phải là giáo viên trực tiếp giảng dạy thì không hưởng khoản phụ cấp này.

Những người được lựa chọn đi học lớp đào tạo giáo viên của Bộ hay của địa phương mà được Bộ giao chỉ tiêu đào tạo (không phải là cán bộ, công nhân viên có lương) thì được Nhà nước đài thọ sinh hoạt phí 20 đồng một tháng ; chế độ lương thực, thực phẩm được hưởng như học viên các trường trung cấp.

**2. Đối với học viên.**

Nếu học viên ở các lớp tại cơ sở cho những người còn trẻ đang lao động sản xuất thì cố gắng tổ chức những lớp học một buổi, để một buổi cho học viên lao động. Trường hợp gia đình học viên thiếu thốn thì hợp tác xã giúp đỡ tạo điều kiện cho người tàn tật được theo học.

Nếu học viên học ở các lớp tập trung thì gia đình phải đóng góp tiền ăn 18 đồng một tháng và nộp giấy chuyên lương thực, thực phẩm cho trường. Trường hợp gia đình có khó khăn về kinh tế thì tùy hoàn cảnh, được xét giảm hoặc miễn thu tiền ăn. Việc miễn giảm do các Sở, Ty thương binh và xã hội địa phương xét và trích quỹ xã hội để trợ cấp. Trong thời gian học tập, các học viên được cung cấp lương thực, thực phẩm như học sinh phổ thông ở thành phố.

**3. Đối với người phục vụ các lớp học.**

Các lớp học của những người tàn tật được lấy người nấu ăn theo chế độ hợp đồng hiện hành.

Các khoản lương và phụ cấp hàng tháng của các loại giáo viên, lương hợp đồng hàng tháng của các nhân viên phục vụ nấu ăn, sinh hoạt phí hàng tháng của số học viên học các lớp đào tạo giáo viên và một số chi phí hành chính cho việc mở lớp học, đều do ngân sách xã hội địa phương đài thọ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 5 năm 1978.

Việc dạy chữ, dạy nghề cho người điếc câm và người mù là một sự nghiệp còn mới mẻ nhưng các địa phương cần tạo điều kiện càng sớm càng tốt cho người điếc câm, người mù giao tiếp được với xã hội, lại có nghề nghiệp để tham gia lao động sản xuất cho xã hội, để không bị lệ thuộc vào gia đình. Chế độ tạm thời quy định đối với các giáo viên dạy người điếc câm, người mù cũng nhằm động viên sự nghiệp chung này, trong khi thi hành thông tư nếu có khó khăn, vướng mắc gì, đề nghị các địa phương báo cáo về cho Bộ Thương binh và xã hội biết để nghiên cứu giải quyết.

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 1978

K.T. Bộ trưởng  
Bộ Thương binh và xã hội

Thứ trưởng  
NGUYỄN KIẾN

www.ThuVienPhapLuat.com  
Tel: +84-8-3845 6684  
LawSoft